

Đa số người Mỹ coi bằng đại học là cần thiết

Tác Giả: Lê Tâm (theo Education News)
Thứ Tư: 14 Tháng 9 Năm 2011 20:20

Có trình độ học vấn cấp đại học vẫn được nhiều người Mỹ coi là một bảo đảm an toàn để không gặp rắc rối cho nghề nghiệp

hay làm việc không đúng khả năng, theo kết quả một cuộc thăm dò của Viện Gallup.



Viện Gallup cho biết có khoảng 7 trong 10 người dân Mỹ (chiếm 69%) rất đồng ý hay đồng ý rằng có bằng đại học là cần thiết để có công việc tốt trong gia đình này, theo cuộc nghiên cứu mới đây do Trung tâm Lumina Foundation for Education và Viện Gallup đồng thực hiện.

Nếu có sự lựa chọn, phần lớn người dân Mỹ tin rằng các sinh viên chọn học theo học bậc đại học là vì các lý do thực tế, chứ không phải là để phát triển cá nhân mình.

Đa số người Mỹ coi bản năng để học là cần thiết

Tác Giả: Lê Tâm (theo Education News)

Thứ Tư:, 14 Tháng 9 Năm 2011 20:20

Theo cuộc nghiên cứu của Gallup/Lumina, tháng Năm vừa qua, có khoảng một nửa dân chúng Mỹ (53%) nói rằng lý do chính khiến người sinh viên đi học là để kiếm được việc làm và một phần ba khác nói rằng để có việc làm tốt hơn (33%).

“Ngay cả với các biến động trên thị trường chứng khoán Wall Street thì gian vừa qua, người Mỹ vẫn tin rằng con đường để trở nên giàu có cá nhân và thành công cho đất nước là qua ngành học,” theo chủ tịch của Lumina Foundation Jamie Merisotis. “Bản năng để học mà ra con đường tốt nhất cho một thế hệ tương lai tươi sáng.”

Đa số người dân Mỹ đồng ý rằng có bản năng để học giúp đỡ có việc làm tốt và nên được dạy tài chính, theo Lucia Anderson thuộc của Lumina Foundation.

Có 95% người trẻ tuổi nói rằng bản năng để học rất quan trọng hay quan trọng để không phải luôn luôn lo lắng về mặt tài chính. Có khoảng 86% người trẻ tuổi cho biết họ vào để học để có công việc có được việc làm tốt và kiếm thêm được nhiều tiền sau này.

Những có vẻ là thời hạn càng vừa sau này tuổi càng có cái nhìn thực tế với việc đi học để học hơn là những người ở các thời hạn trước đó.

Có khoảng 58% số người trẻ tuổi trong hạn tuổi từ 18 tới 34 cho hay một trong những lý do khiến họ học lên sau trung học là để kiếm thêm tiền, trong khi chỉ 47.5% số người ở tuổi 65 hoặc cao hơn chọn câu trả lời này.

Vào thời điểm mà đa số người dân Mỹ lo ngại về tình hình công ăn việc làm, có đến hơn một nửa (khoảng 57%) đồng ý rằng những người có bản năng để học để kiếm được việc làm theo ý muốn, trong khi chỉ có 15% không đồng ý về nhận định này.

Tuy nhiên vẫn có nhiều sinh viên tốt nghiệp cấp nhân và cao học không kiếm được việc làm, một điều có thể phần nào phản ánh tình trạng khó khăn kinh tế và công việc làm ở thời điểm này, các chuyên gia giáo dục cho rằng giới lãnh đạo quốc gia cần phải có biện pháp để hỗ trợ những người tốt nghiệp để học để có công việc tốt hơn giáo dục có phẩm chất và có các kỹ năng chuyên môn mà giới nhân cần tìm.

Kết quả cuộc nghiên cứu mới đây của Trung Tâm Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động thuộc trường đại học Georgetown University cho thấy nước Mỹ cần có thêm các sinh viên tốt nghiệp để học với phẩm chất tốt và các kỹ năng phù hợp với thị trường công việc hiện nay.